

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH Đâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Ảnh: CƯỜNG HIẾN

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 10/12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh và một số số, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nguyện một

lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là đại biểu của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, góp phần đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

MINH HƯƠNG - NGUYỄN TRIỆU

KHAI MẠC TRƯNG BÀY... (Tiếp theo trang 1)

cuộc kháng chiến cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày nhằm tiếp tục tuyên truyền về truyền thống đánh giặc, giữ nước và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của

thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày chuyên đề "Quân dân Thái Bình - 80 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc" mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 10 - 23/12.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

sản xuất nông nghiệp hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng thời gian tới tỉnh Thái Bình và Cuba sẽ có những hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp; tỉnh Thái Bình sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm trong quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi, sản xuất lúa gạo, lúa giống. Đồng thời, mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của Cuba trong ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, cây dược liệu.

Chia sẻ những thành tựu hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba đánh giá cao

những dự án Việt Nam đang hỗ trợ và giúp Cuba cải thiện năng lực sản xuất, qua đó Cuba có thể tự chủ về lương thực, thực phẩm, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn phát triển kinh tế. Cuba mong có sự hợp tác, liên kết với tỉnh Thái Bình để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trong phát triển nông thôn, nhất là cây lúa, trong đó có sự hợp tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Trước đó, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Cuba đã đến thăm Viện nghiên cứu cây trồng và Nhà máy chế biến hạt giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

TỌA ĐÀM VỀ THỰC TRẠNG... (Tiếp theo trang 1)

sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần

nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM Trao 20 suất học bổng "Học không bao giờ dừng"

Chiều ngày 10/12, đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam do GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn về khảo sát việc đổi mới trung tâm học tập cộng đồng (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, việc đổi mới của Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Thọ được tập trung vào các nội dung: Học tập trực tiếp các chuyên đề sớm với tinh thần cao nhất, mục tiêu là sắp xếp tổ chức bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"; phân tích, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/12, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành hiện

Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Các đại biểu thống nhất đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải được triển khai thực

hiện sớm với tinh thần cao nhất, mục tiêu là sắp xếp tổ chức bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"; phân tích, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là cuộc cách mạng, là việc khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng không thể không làm, do đó cần sự đồng lòng, quyết tâm và nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện. Đồng chí yêu cầu cần xác định những nội dung công việc ưu tiên, sự phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện khai thực hiện và

nguồn lực thực hiện đổi mới Trung tâm. Việc đổi mới Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, liên tục, qua đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng tài nguyên học liệu mở, giúp người dân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Thọ thời gian qua; đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng số hóa, đổi mới

cách điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp; thực hiện học xã hội hóa đầu tư cho Trung tâm; tổ chức khảo sát nhu cầu của người dân để biết học có giải pháp phục vụ người dân hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng "Học không bao giờ dừng" cho 4 người lớn có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất, 16 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, học sinh vượt khó tiêu biểu, trẻ mầm non thuộc gia đình khó khăn của xã Đông Thọ.

KUÂN PHƯƠNG

SẮP XẾP, TINH GỌN... (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/12, tại hội trường Tỉnh ủy diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các số, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đã công bố Quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 10/12/2024, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kết luận số 05-KL/BCĐ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo đó, Ban Chỉ

đạo tỉnh xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trên cơ sở những nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh không thuộc diện hợp nhất, sáp nhập thì tiến hành rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và giảm biên chế tối thiểu 20% đầu mỗi các phòng, đơn vị trực thuộc. Đối với các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, rà soát hoạt động, chuẩn bị phương án và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức bộ máy mới.

Ngoài thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 09-KL/TW, ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập Báo Thái Bình và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình; kết thúc hoạt động của các tạp chí, bản tin thuộc các số, ban, ngành cấp tỉnh; sáp nhập phòng y tế huyện, thành phố vào văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố; sáp nhập đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố vào trung tâm văn hóa thể thao huyện, thành phố. Tổ chức lại trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, thành

phố. Thành lập đảng bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, tư pháp cấp huyện trên cơ sở sáp nhập đảng bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện với các đảng bộ, chi bộ HĐND, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, các hội quần chúng cấp huyện do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Kiên trì đảng bộ chính quyền cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các đảng bộ, chi bộ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, các cơ quan nhà nước khác và một số doanh nghiệp có quy mô, tính chất quan trọng ở địa bàn huyện; tiếp nhận một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp được chuyển từ Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vào đảng bộ chính quyền cấp huyện hiện nay. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất nghiên cứu, sắp xếp một số cơ quan, đơn vị khác để bảo đảm tinh gọn.

Tại hội nghị, các đại biểu thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng ý góp ý kiến về công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, cách thức triển khai để bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Xác định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là cuộc cách mạng, là việc khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng không thể không làm và không thể làm chậm trễ hơn, do đó cần sự đồng thuận, quyết tâm rất cao về cả nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, các cấp,

các ngành, các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, đồng chí yêu cầu cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên phải thống nhất cao về tư tưởng, hành động, xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc cần làm và phải làm ngay. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tỉnh để bảo đảm nội dung, yêu cầu, chất lượng, tiến độ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ này. Đối với các cơ quan, đơn vị hiện không thực hiện sáp nhập, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vẫn phải triển khai ngay việc rà soát, giảm đầu mối bên trong theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả", bảo đảm giảm biên chế tối thiểu 20% đầu mỗi các phòng, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai để bảo đảm tiến độ hoàn thành các công việc Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Đồng chí cũng lưu ý, mặc dù phải tập trung triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập vẫn phải bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng để trễ, lơ là, ảnh hưởng đến các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

QUYNH LƯU

SÁNG NAY, KHAI MẠC... (Tiếp theo trang 1)

Sáng nay, ngày 11/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trong thể kỷ họp thứ chín.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến về các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, kế hoạch năm 2025; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2025... UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các tờ trình về việc ban hành các cơ chế, chính sách thực tiễn kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; sửa đổi một số nghị quyết cho phù hợp tình hình thực tế, đúng luật; đồng thời, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp. Tiếp đó, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Trong phiên họp sáng ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh họp phiên toàn thể tại hội trường tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay sau khi hoàn thành nội dung về công tác cán bộ, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình kỳ họp và đăng ký nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường. Sau phiên thảo luận đó, Thường trực HĐND tỉnh họp với tổ trưởng 8 tổ đại biểu nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận, thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường ngày 12/12.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh họp phiên toàn thể tại hội trường tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay sau khi hoàn thành nội dung về công tác cán bộ, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình kỳ họp và đăng ký nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường. Sau phiên thảo luận đó, Thường trực HĐND tỉnh họp với tổ trưởng 8 tổ đại biểu nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận, thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường ngày 12/12.

Ngày 12/12, đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng một số số, ngành phát biểu tại hội trường về các vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc; đồng thời, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Phiên khai mạc sáng ngày 11/12 và các phiên họp ngày 12/12 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, tạo thuận lợi cho cử tri và nhân dân theo dõi.

* Chiều ngày 10/12, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ chín. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu có bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu ghi nhận, đánh giá năm 2024 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, có trọng tâm của UBND tỉnh; sự vượt cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 71.326 tỷ đồng, tăng 7,01% so với năm 2023.

Các đại biểu cho rằng, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 của tỉnh là 9% trở lên cần tiếp tục tinh thần với chủ đề "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, nâng cao hội, bắt phá đi lên" cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của cộng

đồng doanh nghiệp và nhân dân. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực; tập trung cao độ cho các nhiệm vụ chiến lược, quyết định cho sự tăng trưởng của tỉnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc học tập và phân bổ các nguồn lực nhằm tạo ra giá trị mới, tạo ra sự phát triển và nâng tầm vị thế của tỉnh. Các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến: chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững; chú trọng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giải quyết những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung khắc phục ý phàm ở một số địa phương; thực trạng thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất ở tuyến y tế cơ sở xuống cấp; hỗ trợ tinh thần và cho vay vốn; ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; sự phối hợp, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Các ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được tổng hợp báo cáo tài phiên họp HĐND tỉnh sáng ngày 12/12.

NHÓM PHƯƠNG VIÊN